



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ กรณีงานงดจ่ายไฟจากการค้างชำระค่าไฟฟ้า และดำเนินการต่อกลับมิเตอร์ของ กฟย.นาโยง ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ กรณีงานงดจ่ายไฟจากการค้างชำระค่าไฟฟ้า และดำเนินการต่อกลับมิเตอร์ของ กฟย.นาโยง ปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. การจ้างงาน (งานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ไม่ใช่จ้างที่ปรึกษาหรือจ้างออกแบบฯ) พื้นที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทูพี โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๖๗๔.๖๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. การจ้างงาน (งานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ไม่ใช่จ้างที่ปรึกษาหรือจ้างออกแบบฯ) พื้นที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทูพี โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๕,๒๙๕.๓๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๓. การจ้างงาน (งานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ไม่ใช่จ้างที่ปรึกษาหรือจ้างออกแบบฯ) พื้นที่ ๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทูพี โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๙๙๗.๗๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๔. การจ้างงาน (งานที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ไม่ใช่จ้างที่ปรึกษาหรือจ้างออกแบบฯ) พื้นที่ ๔ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทูพี โซลูชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๕,๓๔๐.๖๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทหกสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่

๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมมาศ พุฒิพงศกร)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง